
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1068  —  710. mál.

Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um endurgreiðslur gjalda íslensks skipaiðnaðar.

Frá Guðjóni Guðmundssyni.

Hvernig og hvenær hyggst ráðherra bregðast við niðurstöðum nefndar sem í febrúar skil-
aði tillögum sem m.a. fólust í því að hækka endurgreiðslur aðflutningsgjalda til skipaiðnaðar-
ins til að jafna aðstöðu innlendra skipasmíðastöðva í samanburði við erlendar stöðvar?


